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Fyrirspurn

til utanríkisráðherra um lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli.

Frá Össuri Skarphéðinssyni.

Telur ráðherra koma til greina að lækka lendingargjöld á Keflavíkurflugvelli að vetrarlagi
í því skyni að auðvelda flugfélögum að bjóða upp á lægri fargjöld og lengja þannig ferða-
þjónustutímann? Ef svo er, hyggst ráðherra beita sér fyrir slíkri lækkun?

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


